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Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um kostnað við leiðréttingu verðtryggðra námslána.

Frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur.

Hver yrði kostnaður ríkissjóðs af leiðréttingu verðtryggðra námslána frá Lánasjóði
íslenskra námsmanna miðað við sömu forsendur og við leiðréttingu verðtryggðra fasteigna-
veðlána samkvæmt lögum nr. 35/2014?

Skriflegt svar óskast.

 




